

## สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากนาโน (NanoQ)

เลขที่ ๐๓/๒๕๕๙

ทำที่ สมาคมนานาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สัญญานี้กระทำขึ้นระหว่าง สมาคมนานาเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในฐานะผู้อนุมัติ การใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สมาคมฯ” กับ บริษัท เคนเซ่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ผู้รับมอบอำนาจ (ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๒/๕๒ ซอยลาดพร้าว ๗๑ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ)”

โดยที่ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ ให้เป็นผู้มีสิทธิใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตามทะเบียนรับรองทะเบียนเลขที่ PA ๕๙ ๕๙๐๒ คำขอเลขที่ PA๕๙๐๒ และเพื่อให้ การใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ

ดังนั้น ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตามทะเบียนรับรองทะเบียนเลขที่ PA ๕๙ ๕๙๐๒ คำขอเลขที่ PA๕๙๐๒ (ในที่นี้จะเรียกว่า ฉลากนาโน (NanoQ) รับรองว่าจะใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ประเภทสี/สารเคลือบ และมีคุณสมบัติพิเศษยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Nano TiO<sub>2</sub> เครื่องหมายการค้า / ยี่ห้อ / ชื่อการค้า SMARTCOAT ซึ่งผลิตที่ No. 16-1, Jalan Jalil Jaya 6, Jalil Link, Bukit jalil, Kuala Lumpur, 57000 เท่านั้น และต้องใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตามรูปแบบที่อนุมัติและได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ) จากสมาคมฯ แล้วเท่านั้น เว้นแต่จะได้มีหนังสือการตกลงกันในลักษณะอื่นเป็นอย่างอื่น

๒. ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตกลงว่า ในการจัดทำฉลากนาโน (NanoQ) ตามที่ได้รับอนุญาต ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำฉลากนาโน (NanoQ) และออกค่าใช้จ่ายของผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เองทั้งสิ้น ทั้งนี้ รูปแบบ ขนาด สี จำนวน ฉลากนาโน (NanoQ) ที่จัดทำนั้นจะต้องเป็นไปตามที่สมาคมฯ กำหนดเท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตก่อน การจัดทำทุกครั้ง ฉลากนาโน (NanoQ) ที่ติดบนผลิตภัณฑ์จะต้องมีขนาด ตัวอักษร และสี เหมือนกันทุกชิ้น

๓. เมื่อใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งจุดประสงค์การโฆษณา ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ต้องดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้ฉลากนาโน (NanoQ) เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวในข้อ ๑. เท่านั้น ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายเสียหายในกรณีที่มีบุคคลที่ร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

๔. สัญญาฉบับนี้จะมีอายุครบในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เขียนไว้ในข้อตกลงในการขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) และหลังจากครบอายุสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) จะไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฉลากนาโน (NanoQ) กับผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้มีการต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากนาโน (NanoQ) กันใหม่ต่อไป

๕. ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ตกลงให้ข้อตกลงในการตรวจวิเคราะห์และขอใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ฉลากนาโน (NanoQ) ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ฉลากนาโน (NanoQ) เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย โดยผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ) ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงฯ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ลงนาม วิม อมรจิ  
(นายวิทยา อมรจิบำรุง)  
นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ลงนาม อิสต์  
(นายธนากร โอสดจันทร์)  
ประธานคณะกรรมการโครงการฉลากนาโน (NanoQ)  
พยาน

ลงนาม ศิริศักดิ์ เทพาคำ  
(นายศิริศักดิ์ เทพาคำ)  
อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
พยาน

ลงนาม R.K. Koolyanti  
(นายกาติยม ราม กริชชน)  
กรรมการบริษัท เคนเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ผู้ขอใช้ฉลากนาโน (NanoQ)

ลงนาม จิราพร ไข่มุก  
(นางสาวจันทนา ไชยสุขทักษิณ)  
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท เคนเซ่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
พยาน

ลงนาม พงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์  
(นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์)  
กรรมการและเลขานุการสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
พยาน